

Số: 30/TB-UBND

Thượng Lộ, ngày 08 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND xã về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Chiều ngày 6 tháng 7 năm 2021, đồng chí Hồ Văn Chính- Chủ tịch UBND xã đã chủ trì Kết luận của Chủ tịch UBND xã về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Thành phần tham dự có đồng chí Trần Văn Tư- HUV, Bí thư Đảng ủy xã; đồng chí Trần Văn Chang- Phó bí thư TT Đảng ủy xã; đồng chí Trần Văn Lâm- Chủ tịch UBMTTQVN xã; đồng chí Trần Văn Mi- Phó Chủ tịch HĐND xã; cùng toàn thể cán bộ, công chức xã; hiệu trưởng trường Mần non, Tiểu học Thượng Lộ và thôn trưởng 03 thôn. (*Vắng đồng chí Vương Văn Viên- công chức VP-TK, có lý do*).

Sau khi nghe báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 và các ý kiến tham gia phát biểu của các thành viên trong hội nghị. Đồng chí Hồ Văn Chính- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã kết luận như sau:

Thông nhất với báo cáo đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế trong 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021. Trong 6 tháng đầu năm, kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ cơ bản hoàn thành kế hoạch. Tuy nhiên, còn một số tồn tại hạn chế: Việc chuyển đổi, cơ cấu giống cây trồng tuy có chuyển biến nhưng chưa mạnh, thiếu đồng bộ; công tác cải tạo vườn tạp, chăm sóc vườn chưa được người dân quan tâm thường xuyên; việc thâm canh lúa nước và một số cây trồng khác chưa đồng đều. Công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên đã được giao cộng đồng, nhóm hộ quản lý chưa thật sự chặt chẽ; tình hình lấn chiếm đất rừng vẫn còn xảy ra. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trong 6 tháng đầu năm 2021 tăng cao,... Để hoàn thành tốt kế hoạch kinh tế- xã hội năm 2021, UBND xã yêu cầu các ban ngành cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

I. Về lĩnh vực kinh tế

Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Mùa – Hè Thu và vụ Đông đảm bảo theo đúng thời vụ và kế hoạch.

Tiếp tục triển khai công tác làm vườn theo kế hoạch, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chăm sóc, bón phân, tủ gốc và cải tạo vườn 6 tháng cuối năm 2021.

Quan tâm phát triển đàn lợn, đàn gia cầm đi đôi với việc phòng ngừa dịch bệnh; ổn định đàn gia súc, tập trung nâng cao chất lượng đàn; vận động nhân dân chăn nuôi

có chuồng trại, không để dịch bệnh xảy ra, dự trữ thức ăn, phòng chống rét cho trâu bò trong mùa mưa.

Phối hợp giữa các ban ngành liên quan tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra hành vi lấn chiếm đất rừng và khai thác rừng trái phép trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện các hồ sơ liên quan đến đất đai, nhất là công tác lập hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Quan tâm, chú trọng công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa lũ. Đặc biệt là các vị trí, địa điểm có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét trên địa bàn xã.

Tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách trên địa bàn xã. Tăng cường công tác thu phí, lệ phí tại địa bàn, phấn đấu thu đủ và vượt chỉ tiêu đối với các loại quỹ đã đề ra. Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế quản lý tài sản công.

II. Về lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Thực hiện rà soát các đối tượng có công và bảo trợ xã hội; chi trả trợ cấp đầy đủ và đúng đối tượng. Cập nhật thông tin cung lao động và nhu cầu học nghề năm 2022; điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2021.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Duy trì hoạt động thường xuyên của đài truyền thanh xã. Phối kết hợp với Mặt trận xã, rà soát đánh giá chất lượng gia đình, thôn đạt chuẩn văn hóa trong năm 2021.

Trường Mầm non, Tiểu học Thượng Lộ xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục năm học 2021 - 2022, chuẩn bị các điều kiện để triển khai nhiệm vụ năm học mới.

Trạm y tế phối hợp với ban ngành, đoàn thể và các thôn tuyên truyền người dân nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Chú trọng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; thực hiện tốt chính sách Dân số kế hoạch hóa gia đình; phối hợp với các ban ngành đoàn thể, ban điều hành thôn tiếp tục tuyên truyền, vận động các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện áp dụng các biện pháp kế hoạch hoá gia đình, nhằm giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên. Đẩy mạnh chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá ở khu dân cư.

III. Về lĩnh vực Nội chính

Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, UBND về quốc phòng ở địa phương; thực hiện nhiệm vụ xây dựng quốc phòng, an ninh ngày càng vững chắc về mọi mặt; làm tốt phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh quốc phòng trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác trực 24/24 giờ đảm bảo đúng quy định.

Ban chỉ huy quân sự xã và Công an đã phối hợp để tăng cường kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện vào địa bàn xã nhằm đảm bảo không để người từ vùng có dịch vào địa bàn. Công an các xã đã rà soát nắm thông tin các công dân đi làm ăn ở các tỉnh và có nhu cầu về địa phương.

Đẩy mạnh công tác CCHC; thực hiện tốt công tác tiếp nhận và giải quyết các loại hồ sơ, đơn thư của công dân có liên quan tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, áp dụng thực hiện đúng quy định theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

Tăng cường công tác chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính; nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động bộ máy nhà nước tại cơ quan.

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến tận người dân, nhất là các văn bản mới ban hành.

IV. Giải pháp tổ chức thực hiện:

Đề nghị các ban ngành, đoàn thể và các thôn phối hợp, phân công thực hiện việc đánh giá, rà soát các chỉ tiêu chưa đạt trong 6 tháng đầu năm 2021 để phấn đấu, phát huy hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch về KT - XH năm 2021, theo Nghị quyết Đảng ủy, HĐND xã đã đề ra.

Trên đây là Kết luận của Chủ tịch UBND xã về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đề nghị cán bộ, công chức, các ban ngành có liên quan tăng cường phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc theo nội dung kết luận trên./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy xã;
- TT. HĐND xã;
- Mặt trận, đoàn thể xã;
- Các thành viên UBND xã (qua HSCV);
- Thôn trưởng 3 thôn;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hồ Văn Chính